



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม ๐๐๓.๓๐๑/๑๐๕๘

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และขอเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประเด็นการกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริการทั่วไป ได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่แตง

(นางสาวอัญมณี สืออ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ - อนุญาตให้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ได้

(นายจิติกานต์ ณ ปัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี : ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ : คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ หน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ โรงพยาบาลแม่แตง	
Linkภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล กทญจนา (นางกาญจนา นักรพรต) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง วิศ (นางสาวอัญมณี สีลอ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สุจิตกร ไหมศรี (นายสุจิตกร ไหมศรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	